

**Bài phát biểu chương trình hành động của ứng cử viên
đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình Nhiệm kỳ 2021-2026
tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 16**

Kính thưa

Kính thưa hội nghị!

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thực hiện thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT ngày 19/01/2021 của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Rất vinh dự cho cá nhân tôi được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình tin nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đưa vào danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tại đơn vị bầu cử số 16 gồm : Phường Trần Lãm, Phường Hoàng Diệu, xã Vũ Chính, xã Đông Hòa, xã Đông Thọ, xã Vũ Đông, xã Vũ Lạc và xã Đông Mỹ.

Được ban tổ chức cho phép gặp gỡ các vị đại biểu cử tri để báo cáo chương trình hành động của mình, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chào, cùng toàn các ông bà đại biểu cử tri của đơn vị bầu cử số 16, lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các đ/c lãnh đạo. Thưa hội nghị!

Trước khi báo cáo chương trình hành động của mình tôi xin được tự giới giới thiệu tóm tắt về bản thân như sau:

Tôi tên là : **PHAN VĂN BÁU**. Sinh ngày: 12 tháng 01 năm 1968

Quê quán: Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Nơi thường trú : xã Vũ Chính, TP Thái Bình, Thái Bình.

Trình độ văn hóa 12/12. Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành hành chính học. Trình độ LLCT : Trung cấp .

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/9/1988, Ngày chính thức: 01/9/1989 .

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Vũ Chính - TP Thái Bình .

Bản thân tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vũ Chính, TP Thái Bình từ năm 2004 đến nay.

Kính thưa các đ/c lãnh đạo. Thưa hội nghị!

Là một công dân được sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình giàu truyền thống cách mạng, lúc còn nhỏ tôi được gia đình nuôi ăn học, năm tròn 18 tuổi tôi lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại mặt trận tuyến lửa Vị Xuyên - Hà Tuyên, qua quá trình rèn luyện thử thách trong quân đội, năm 20 tuổi tôi được đơn vị kết nạp vào đảng cộng sản Việt Nam, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cộng sản, người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương với bản chất anh bộ đội cụ Hồ được quân đội rèn luyện, trưởng thành và được nhân dân giúp đỡ, tôi không ngừng học hỏi để trưởng thành từ một người cán bộ thôn, đến cán bộ chủ chốt của xã Vũ Chính - TP Thái Bình. Để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng, nhân dân giao phó, bản thân tôi luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước phục tùng tuyệt đối sự phân công của tổ chức, sống trung thực, đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê bình cái sai, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, gương mẫu chấp hành, có ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có tinh thần học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một điều thuận lợi đối với tôi là quá trình công tác ngay trên quê hương Thành phố Thái Bình của mình, từ đó có điều kiện gần gũi, gần bó, hiểu biết, tìm hiểu sâu tới mỗi địa phương, thôn xóm để cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của người dân lao động và cán bộ đảng viên ở cơ sở; đồng thời cũng thấy hạnh phúc và tự hào khi bộ mặt nông thôn Tỉnh Thái Bình nói chung và quá trình đô thị hóa của Thành phố Thái Bình nói riêng ngày một khởi sắc và thay đổi.

Với tư cách là một ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã giành cho tôi, đã giới thiệu tôi ra ứng cử. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi- tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn nhận được sự động viên, đồng tình ủng hộ bằng tình cảm của các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi thấy mình càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa cụ thể là:

1- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao lập trường tư tưởng, quan điểm của Đảng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, phấn đấu vì mục tiêu “*Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh*”.

2- Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực tham gia đóng góp ý kiến vào các các hoạt động HĐND, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh, nội dung hoạt động đảm bảo gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền và nhân dân Thái Bình giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, đẹp về nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

3- Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân tôi xác định thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, luôn gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt, giành thời gian dự các kỳ họp của HĐND; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri đặc biệt là các cử tri của các phường xã của đơn vị bầu cử số 16 để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

4- Phát huy vai trò của cơ quan nhà nước, tích cực cùng các đại biểu HĐND đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp để quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trên đây là chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026, tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ. Cuối cùng xin Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể cử tri và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin trân trọng cảm ơn./.

Người thực hiện



Phan Văn Bắc